

## VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA

### DẤU THÁNH GIÁ

**DẪN:** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ca khen và chúc tụng tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng con. Vì yêu chúng con, Chúa trở nên thân lương trong Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu, để chúng con có sự sống đời đời. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng con hãy vững tin vào Lời Chúa, vì Lời Chúa có sức mạnh trên ác thần, và biến đổi chúng con trở thành những con người tự do trước các đam mê của cơm bánh, vui thú, danh vọng và quyền lực.

**HÁT:** Thánh Thể

**ĐỌC KINH TIN – CẬY – MẾN – Mời cả đứng.**

**ĐỌC TIN MỪNG:** Luca 4, 1 – 13 (mời cả quỳ)

- ***“Người ta sống không nguyên bởi bánh”.***

Lạy Chúa Giêsu, chúng con bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay. Chúa mời gọi chúng con hãy đi vào những ngày tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Đây là thời gian thích hợp để chúng con hoán cải và canh tân con người cũ của mình. Trước những cám dỗ của của cơm áo, gạo tiền hằng ngày, Chúa mời gọi chúng con biết ngược nhìn lên những thực tại siêu nhiên, biết tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng con, cho gia đình chúng con và cho cả giáo xứ. Bởi như Lời Chúa nói với chúng con hôm nay: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi Lời do Thiên Chúa phán dạy. Cơm bánh cần thiết để nuôi thân xác từng ngày, nhưng linh hồn cũng cần có của ăn thiêng liêng. Của ăn đó chính là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, là các việc bác ái, là những giờ kinh trong gia đình, và những đóng góp nhỏ to của chúng con cho sự phát triển của giáo xứ.

Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể và nuôi sống chúng con từng ngày.

Lạy Chúa, Chúa đã mạc khải sứ mạng của Chúa cho chúng con là thi hành thánh ý Chúa Cha. Quả thật, Chúa đã khẳng định với các môn đệ: *“Lương thực của Thầy là thi hành ý của Đấng đã sai Thầy”*. Xin Chúa giúp chúng con đang khi kiếm tìm của ăn nuôi thân xác thì cũng luôn biết kiếm tìm của ăn tinh thần là Mình và Máu thánh Chúa. Nhờ đó, chúng con đón nhận chính Chúa là nguồn sức mạnh, và là sự sống của chúng con. (*Thinh lặng – mời quỳ*)

**HÁT:** Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống . .

- ***“Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi”***.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, là Đấng mà mọi loài thụ tạo khi nghe tên Danh Thánh phải quỳ gối thờ lạy. Chúa thật đáng chúc tụng và tôn vinh muôn đời. Ma quỷ đang tìm cách xóa mờ danh thánh Chúa trong cuộc đời của chúng con, bằng những tham mê tiền bạc và của cải vật chất, bằng những thú vui đời này mà quên đi các việc đạo đức Chúng cám dỗ chúng con khi cho chúng con thấy những thích thú khi có nhiều của cải vật chất, khi được nhiều người ca ngợi. Khi chúng con không sống theo Lời Chúa dạy, đối xử với nhau mạnh dạn, yếu thua. Người làm lớn thì dùng quyền hành mà bóp nghẹt người bé nhỏ. Nhiều lúc, chúng con dễ dàng quỳ gối, cầu cạnh, van xin để có một chút lợi lộc cho mình. Thậm chí, không ít người trong chúng con đã chối bỏ đức tin để đổi lấy chỗ đứng trong xã hội.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng Lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Chúa đã hoàn thành cuộc chiến đấu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con chỉ biết tôn thờ một mình Chúa/ và ngoài Chúa ra không còn chúa nào khác. Để rồi, chúng con biết dùng Lời Chúa mà làm cho mọi người biết Chúa là Đấng tạo hóa, ban phát cho chúng con mọi ơn lành, mới đem lại cho chúng con sự bình an, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khởi đầu Mùa Chay bằng sự thống hối, để ý thức thân phận tội lỗi, bụi tro của mình. Tiền tài, quyền

lực và danh vọng không phải là cùng đích của cuộc sống chúng con. Chúng con xác tín chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con vững tin vào Lời quyền năng của Chúa/ để chúng con vượt thắng được mọi cám dỗ của ma quỷ đang vây bủa chúng con. Amen. (mời đứng)

**HÁT:** (một bài thích hợp...) (mời quỳ)

**ĐỌC KINH ĐỀN TẠ .....**

### **CẦU NGUYỆN**

Cộng đoàn thân mến,

Chúng ta đang được cùng Giáo Hội sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG - HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG”. Nguyên xin Chúa Giêsu Thánh thể ban thêm lòng mến, để chúng con xứng đáng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:

1/ Cầu cho Giáo Hội và cho Đức Thánh Cha Phanxicô:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương gìn giữ Giáo Hội trước mọi phong ba thử thách và xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô được ơn chữa lành, cho ngài được qua khỏi cơn bạo bệnh, được sức khỏe và ơn bình an để lèo lái con thuyền Giáo Hội và chăm sóc đoàn chiên Chúa.

**Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON**

2/ Cầu cho giáo xứ”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin dâng lên Chúa giáo xứ của chúng con, xin Chúa thương chúc lành ban cho chúng con biết sống đức tin, biết cậy dựa vào quyền năng Chúa, biết chọn Chúa hơn mọi quyến rũ của thế gian.

**Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON**

3/ Cầu cho người nghèo khổ:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong những ngày sống ở trần thế, Chúa đã ngược xuôi trên mọi nẻo đường để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, băng bó vết thương cho kẻ bị giam cầm, cho người đói có cơm ăn và người trần truồng có áo mặc. Xin cho chúng con biết sống tinh thần Năm Thánh bằng sự quan tâm thương yêu những người nghèo khổ theo gương Chúa năm xưa.

**Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON**

4/ Cầu cho việc Loan Báo Tin Mừng:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong Năm Thánh Hồng Ân, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã mời gọi chúng con Hãy Loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời mời gọi của các vị Chủ Chăn: **BIẾT SỐNG TIN MỪNG VÀ ĐEM TIN MỪNG** của Chúa đến cho mọi anh em chưa được biết Chúa.

**Đáp: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON**

**Lời nguyện kết**

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thánh hóa và thương nhận những lời chúng con nguyện xin. Xin giúp chúng con trung thành sống Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ, là Đấng quyền năng mà mọi loài trên trời dưới đất phải phủ phục tôn thờ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.  
(mời cử đứng)

**HÁT:**

**DẤU THÁNH GIÁ kết thúc**